

**ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)**

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้สำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

1.1 กรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับบริษัท ได้แก่ คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และ/หรือข้อมูลบนบัตร ที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นๆ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น

1.2 กรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการทำงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติอาชญากรรม ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลศาสนาของท่าน เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว และบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น ในกรณีที่สำเนาบัตรประชาชนของท่านมีข้อมูลศาสนาปรากฏอยู่ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านโปรดทำการปิดบังข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งให้บริษัท (อาจใช้วิธีการฝน หรือขีดฆ่าจนไม่สามารถอ่านข้อมูลได้) หรือในกรณีที่ท่านไม่สะดวก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการดังกล่าวแทน

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และจะรักษาข้อมูลนี้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. ฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

#### 3.1 ฐานความยินยอม

เนื่องจากการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะต้องมีการยืนยันตัวตนจากข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อ

1.1 สำหรับกรณีบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ตามข้อมูลข้อ 1.2 เพิ่มเติม โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

#### 3.2 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1.1 เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่านในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนการจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามคำสั่งของหน่วยงาน ภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### 3.3 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่น โดยไม่เกิน ขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

### 4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

### 5. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่ผู้ให้บริการ หรือ

ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้

## 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง สิทธิต่างๆ อาทิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ขอถอนความยินยอม คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ขอลบข้อมูล ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ขอระงับการใช้ ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ตามเงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ซึ่งการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นอาจถูกจำกัด โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ในบางกรณี ซึ่งท่านนั้นมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่านเห็นว่าบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โปรดศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่: <https://investor.warrix.co.th/corporate-governance/>

## 7. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อกับบริษัท

บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 849/6-8 สเตเดียมวัน ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
หมายเลขโทรศัพท์ 02-117-1300  
อีเมล DPO@warrix.co.th